



ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที และมวลสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

ชุดที่ 58 ประจำปี 2560 ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2560

www.ntbcoop.com



สหกรณ์ครูนนทบุรี

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจให้บริการ

E-mail : ntbcoop@hotmail.com



บทบรรณาธิการ

ดร.อัครชัย อรรถนครบุรี
089-461-5373

สวัสดิ์ครับ

วารสารฉบับเดือนกรกฎาคมนี้ คุณครูหลายท่านคงตั้งหน้าตั้งตาสอนนักเรียนและอบรมกันมากขึ้น นะครับ โดยเฉพาะการอบรมที่ สพฐ. จัดให้ท่านละ 10,000 บาทนั้น ขอให้คุณครูทุกท่านรีบเข้าไปลงทะเบียนอบรมนะครับ เดี่ยวจะเสียสิทธิ สำหรับสหกรณ์ฯ เราในช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวที่จะแจ้งย้ำให้สมาชิกทราบ คือ **สหกรณ์ฯ ยังเปิดรับฝากเงินในอัตราดอกเบี้ยสูง (3.0%ต่อปี) ในวงเงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท โครงการนี้เปิดรับฝากตลอดเวลา** นะครับ สนใจติดต่อที่สหกรณ์ฯ ได้เลย ส่วนข่าวกระแสเงินฝากกับสหกรณ์เคหะสถานนพเก้าร่วมใจ จำกัด นั้น สหกรณ์ฯ ขอชี้แจงว่าได้ดำเนินการติดตามกับผู้เกี่ยวข้องและกำลังดำเนินการตามกฎหมายอยู่ครับ สมาชิกไม่ต้องกังวล เรื่องใบเสร็จรับเงินที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ฯ นั้นเป็นใบแจ้งหนี้ ส่วนใบเสร็จจริงจะได้รับหลังสิ้นเดือนไปแล้วนะครับ อย่าได้ตกใจ ส่วนเนื้อหาในวารสารฉบับนี้มีประเด็นโต้แย้งผมสรุปย่อ ๆ แต่ละคอลัมน์ ดังนี้ครับ ท่านประธานสหกรณ์ฯ ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ได้แถลงถึงความสมประโยชน์จะเกิดกับคนทั้งสามส่วน คือ ผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน และผู้ปฏิบัติฝ่ายประจำและคณะกรรมการ จะมีผลอย่างไรลอง

ติดตามอ่านดูครับ **สำหรับคุยกับผู้จัดการได้ออกเล่าเกี่ยวกับ 5 นิสัยออมอย่างไรก็ไม่รวย** เป็นเครื่องตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิกได้ครับ ส่วนรายงานจากห้องประชุมจะเป็นประเด็นความคืบหน้ากรณีชุมนุมร้านแห่งสหกรณ์ประเทศไทย จำกัด ที่สหกรณ์มีเงินฝากและมีดอกเบี้ยค้างรับนั้น ได้แต่งตั้งกรรมการไปติดต่อเจรจาแล้วผลจะเป็นอย่างไรจะรายงานอีกครั้ง นะครับ **เป็นข่าวดีอีกแล้วครับว่าขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้รับเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ตามแผนฟื้นฟูเป็นเงินงวดที่ 3 เป็นเงินจำนวน 9,252,845.35 บาท และ ในรอบเดือนนี้ สหกรณ์มีกำไรสุทธิ จำนวน 88.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 19.12 ล้านบาท** นะครับ ปัญหาคำถามมาตอบไปได้ไขข้อข้องใจของการลาออกและการกลับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ควรทำอย่างไร?? มีคำตอบแล้วครับ **ในรอบเดือน พฤษภาคม ฝ่ายติดตามหนี้สินสามารถติดตามหนี้ได้เป็นจำนวน 4,408,104.34 บาท** ซึ่งฝ่ายติดตามหนี้สินฝ่ายนี้ยังได้ติดตามหนี้ที่คาดว่าจะสูญและหนี้ตามคดีความก่อนที่จะหมดอายุความอีกหลายคดีนะครับ นั่นหมายความว่าเราจะมีเงินกลับเข้ามาในระบบมากขึ้น ก็จะเป็นผลดีต่อสถานะทางการเงินของสหกรณ์ขึ้นได้ครับ สำหรับมุมมองบ้านญาติไขข้อเท็จจริงของกรณีเงินฝากกับสหกรณ์เคหะสถานนพเก้าร่วมใจ จำกัด สุดท้ายแวดวงเงินเชื่อได้เพิ่มข่าวสารบริการสมาชิกที่ต้องการประกาศขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถแจ้งกับสหกรณ์ฯ ได้ นะครับ สหกรณ์ฯ จะนำมาประกาศในวารสารให้เดือนละสองราย เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับ และพบกันฉบับต่อไป

สวัสดิ์ครับ.....ขอให้รวยๆทุกท่านครับ

ต่อจากหน้า 4

อยู่ตลอด แล้วเมื่อก่อนใหม่เรื่อย ๆ ก็มักจะใช้ชีวิตเดือนชนเดือนจนอาจกระทบเงินออมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยากออมเงินให้ติดหนึบ อยู่กับบัญชีเงินฝาก แล้วก็อยากนำเงินออมไปลงทุนในกองทุนรวมสักหน่อย ถ้าความอยากข้างต้นนั้น เป็นสิ่งที่ลึก ๆ ในใจของคุณ เรียกร่องตลอดเวลา แต่ผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่า ก็ไม่ได้เริ่ม

สักที มันไม่ได้มีปัญหาจากปัจจัยอะไรหรอก เพราะคุณยังมี 5 นิสัยไม่ค่อยดี ที่คอยตอดเงินออมออกไปตลอด ดังนั้นก็ได้เวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้แล้วนั่นเอง

ในเดือนสิงหาคม 2560 จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญและล้มเลิกผู้แทนสมาชิกประจำปี 2560 มีความคืบหน้าประการใด จะรายงานให้ทราบต่อไป แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ.

ต่อจากหน้า 5

ตรวจสอบเอกสารแล้ว จึงเป็นความผิดตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 80 ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองจนทำให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย

- ขออนุมัติค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี ทูนท์ทรัพย์ในการฟ้องประมาณ 120,000,000 บาทเศษ โดยค่าธรรมเนียม 50 ล้านบาทแรก

เป็นเงิน 200,000 บาท และตั้งแต่ 50 ล้านบาทหนึ่งบาท ค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 0.1

- ขออนุมัติให้สำนักงานทนายความดำเนินคดีในเรื่องนี้ และค่าจ้างและค่าทนายความในการดำเนินการ

มติคณะกรรมการดำเนินการ ทราบและอนุมัติตามที่เสนอทั้งสองข้อ จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการได้ติดตามและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สหกรณ์ตามที่รายงาน คงจะทำให้สมาชิกได้สบายใจขึ้นบ้างนะ ครับ แล้วเจอกันฉบับหน้าครับ

สวัสดิ์ครับ



ประธานแถลง

ดร.ชูชาติ กาญจนธัญชัย
081-533-8115

ความสมดุล ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

สถิติสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่านครับ

เพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ สหกรณ์ฯ เราประสบปัญหามาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เช่น เรื่องสหกรณ์พเก้ารวมใจ จำกัด แอร์ลอตเตอร์ ปัญหาลูกหนี้รายย่อย การบริหารจัดการ ทำให้ลำบากยิ่งขึ้น เราต้องเอากำไรไปตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนมาก สมาชิกผู้ถือหุ้นได้รับปันผลน้อยต้องอดทนอย่างมาก ผมจึงขอใช้คำว่าความสมดุลของสหกรณ์ฯ มาขยายความ สหกรณ์ฯ ประกอบด้วยคนสำคัญ ๆ 3 ส่วนด้วยกัน ถ้าสหกรณ์ฯ มีสภาพปกติ**ความสมประโยชน์จะเกิด**กับคนทั้ง 3 ส่วน คือ

1. ผู้ถือหุ้นและผู้กู้เงินเป็นกลุ่มเดียวกัน มีปัญหาคือ ได้รับเงินปันผลน้อย 2.30-2.35 ซึ่งเราถือว่าอัตราค่าตอบแทนดีกว่าอัตราเงินฝากประจำของธนาคารที่ได้ 1.80 และได้สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ครบเกษียณได้เงินตอบแทนตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ได้รับเงินของขวัญวันเกิด ได้รับเงินค่าอุบัติเหตุ ได้ทำฌาปนกิจ ได้รับเงินในกรณีเสียชีวิต ได้รับเงินกู้สหกรณ์ชิ้นใจครึ่งละ 10,000 บาท ต่อปี ได้รับ 10 ครั้ง คือ 100,000 บาท (ต้องดูระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ประกอบการกู้ และไม่ต้องชำระคืนเป็นรายเดือน แต่จะไปหักคืนตอนสมาชิกเสียชีวิต) ได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ เพื่อไปแก้ปัญหานี้สินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคาร ผู้กู้เงินเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้น คือ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสามัญ กู้ดอกเบี้ยไปร้อยละ 6 บางคนก็ปันว่าสูงไป แต่ถ้าดูในแง่ของคนลงทุนถ้าสมาชิกนำไปลงทุนจะมีความคุ้มค่ามาก เช่น ไปใช้หนี้ดอกเบี้ยสูงของธนาคารต่าง ๆ เงินกู้ ชพค. ดอกเบี้ย 6.50 บาท กู้สหกรณ์ฯ ไปร้อยละ 6 ก็จะมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นครับ ถ้านำไปลงทุนในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณสูง จะมีมูลค่าสูงขึ้นปีละประมาณ 10% ถ้ากู้เงินไปลงทุนจะมีการค้ำทุนเกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

2. ผู้ฝากเงินนำเงินมาฝากแต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เท่านั้น โดยได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากของธนาคาร และสามารถถอนเงินฝากได้โดยไม่ต้องลาออกจากสมาชิก สหกรณ์ฯ ต้องเตรียม

สภาพคล่องไว้เพื่อเตรียมการมาให้สมาชิกมาถอนเงินฝาก เช่น ปัจจุบันเรามีเงินกู้จากชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 250 ล้านบาท ไว้สำรองสภาพคล่องเงินขายที่ดินที่ขุนศรี 6.8 ล้านบาท เงินจากสหกรณ์เครดิตคล่องเงินมาชำระเราไว้งวดที่ 3 จำนวน 9 กว่าล้านบาท และเงินที่ขายที่ดินจังหวัดนนทบุรีได้จำนวน 80 กว่าล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมาชำระเงินในวันที่ 31 กรกฎาคม จึงมีเงินเสริมสภาพคล่องมากพอสำหรับสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ เพราะฉะนั้นผู้ที่มาฝากเงินจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าหุ้น แต่ขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้ปรับให้ใกล้เคียงกันแล้วครับ

3. ฝ่ายประจำหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประจำต้องทำหน้าที่ให้บริการกับสมาชิก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น การบริการให้เป็นไปตามความคาดหวังของสมาชิกต้องดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ จำนวนมากกว่า 8,000 ล้านบาท ต้องใช้ความอดทนและความรู้ความสามารถมากในการให้บริการ จึงได้รับเงินเดือนสูง ส่วนคณะกรรมการดำเนินการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นงานอาสา แต่ต้องรับผิดชอบมากในการทำนิติกรรมประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินทุกแห่ง การกู้เงินจากชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประมาณ 600 ล้านบาท คณะกรรมการฯ ทั้งคณะจะเป็นผู้ค้ำประกันทั้งสิ้น ส่วนค่าตอบแทนคงได้ไม่มากตามสภาพของสหกรณ์ฯ แต่คนที่เข้ามาเป็นกรรมการก็พอใจอาสาเข้ามาจำนวนมาก และที่สำคัญกรรมการต้องมีจริยธรรม มีธรรมาภิบาล เข้าใจในหลักการของสหกรณ์ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหายกับสหกรณ์ฯ ดังที่ผ่านมา

เพราะฉะนั้น บุคคลที่อยู่ในสหกรณ์ฯ ทั้งสามส่วนต้องมีความสมดุลกัน ได้รับผลประโยชน์ในอัตราที่พอเหมาะพอควร และต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านทั้งข้อมูลที่เป็นของเราเอง ข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังมา และข้อมูลที่เป็นจริง และช่วยกันในการช่วยเหลือสหกรณ์ฯ ให้พออยู่ได้สมาชิกอยู่รอด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ท่านให้ความสำคัญแก่งานสหกรณ์มาก ทั้งยังได้พระราชทานคำแนะนำในการดำเนินชีวิตตามแนวทางของสหกรณ์ได้อย่างชัดเจน ทรงเปรียบเทียบให้เห็นว่าสหกรณ์นั้นเปรียบได้กับร่างกายของคนเราถ้าอวัยวะของร่างกายไม่ปรองดองกัน ร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วย สหกรณ์ก็เช่นกัน ถ้าทุกคนเอาแต่ขัดกันไม่ปรองดองกันสหกรณ์จะมีปัญหา ขอน้อมนำแนวทางที่ทรงพระราชทานดังกล่าวมาให้สมาชิกได้ถือปฏิบัติเพื่อสหกรณ์ฯ ของเราพออยู่รอดผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และเกิดความสมดุลไปครับ

สวัสดิ์ครับ



มานัส บรรจงใหม่
081-456-2837

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด

สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกทุกท่าน ผ่านไปแล้วครับ 8 เดือนสำหรับปีบัญชี 2560 ในช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์ค่อนข้างมากครับ ท่านสมาชิกต้องวิเคราะห์ข่าวอย่างระมัดระวังและรอบคอบครับ ถ้ามีข้อสงสัยสามารถโทรถามได้ตลอดเวลา เพื่อคลายความวิตกกังวลครับ ความเคลื่อนไหวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งได้เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีคณะกรรมการแผนฟื้นฟูกำกับอยู่ ได้คืนเงินฝากให้กับสหกรณ์เราตามแผนครับ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 9,252,845.35 บาท ยังคงเหลือเงินฝากที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นอีก 258,992,652.47 บาท ซึ่งสหกรณ์เราจะได้รับเงินคืนอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2560 ครับ ในส่วนของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ สหกรณ์เรามีเงินฝากคงเหลืออยู่ 113 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 7,694,894.52 บาท สหกรณ์เราได้ดำเนินคดีกับเคหสถานนพเก้ารวมใจทั้งทางคดีแพ่งและคดีอาญา ถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบครับ.

ฉบับนี้ผมอยากให้อธิบายแนะนำแก่ท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับการออมว่า

“5 นิัยออมยังงี้ก็ไม่รวย”

การออมนั้นเริ่มจากเงินเริ่มต้นจำนวนเท่าไรก็ได้ ขอให้ได้เริ่มต้นและมีวินัยการเงินที่ดีสม่ำเสมอ ถึงแม้บางคนจะบอกว่ามีเงินเก็บไม่เยอะ แต่อยากนำเงินก้อนนี้ไปลงทุน มีอะไรน่าสนใจบ้าง ซึ่งถ้ามองดี ๆ แล้ว เราก็พอจะมีโอกาสลงทุนได้นะ ด้วยวงเงินเท่านั้น แต่พอมามองเงินในบัญชีเงินเดือน ก็มีเยอะใช้ได้เหมือนกันนะ แต่ทำไมไม่มีวิ้วจะเอาไปลงทุนได้เลย เพราะสิ้นเดือนที่ไรก็ต้องเอาเงินที่ว่าจะเก็บนี้ไปใช้ตลอดเลย ดูดีดูมีดั่ง แต่ใครจะรู้ว่าจริง ๆ แล้วไม่ได้มีความมั่นคงทางการเงินเลย เพราะ 5 นิัยไม่ดีเหล่านี้

1.คลังโคถักรุ่นโชค-หวังน้ำบ่อหน้า นิัยที่ชอบการลุ้นโชค ไม่ว่าจะเล็กใหญ่ จะเดือนละ 2 ครั้ง หรือจะลุ้นโชคจริงจิงแบบผิดกฎหมาย คนที่คิดจะลงทุนชนิดเดียวแล้วหวังผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ซึ่งไม่รู้ตัวเอาเสียเลยว่า ที่ลงทุนชนิดไหนไปทุก ๆ เดือนนั้น เมื่อนำมา บวก ๆ กันในแต่ละปี สามารถนำไปเที่ยวยุโรปหรือไปเงินผ่อนบ้านได้เลยทีเดียว แล้วยังหวังน้ำบ่อหน้า คิดว่าอย่างไรก็ต้องมีเงินเข้ามาแน่นอน ไม่ว่าจะจากโชคช่วยหรือจากเงินเดือน

ประจำ ปีให้ตัวเองใช้เงินแบบเดือนชนเดือนหรืออาจจะหมดก่อนด้วยซ้ำ

2.ขี้เกียจ-หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ทำงานไปวัน ๆ แบบเช้าชามเย็นชาม เข้า-ออกงานตรงเวลา ทำตามหน้าที่หรือน้อยกว่าหน้าที่ทุกวัน ไม่มีการพัฒนาตนเอง หรือไม่มองถึงความก้าวหน้า ไม่ช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเห็นว่าจะมีงานยาก ๆ หรืองานแปลกใหม่มาก็ปฏิเสธลูกเดียว บอกทำไม่เป็นบ้าง ไม่สะดวกบ้าง งานที่ทำก็คอยโวยวายว่าเยอะแยะมากมาย แต่ความจริงคือ ขี้เกียจจนไม่อยากทำอะไร นี่ไม่รวมไปถึงชีวิตหลังเลิกงานหรือวันหยุดที่ไม่คิดจะหารายได้เสริมหรือทำเรื่องสร้างสรรค์ใด ๆ รวมทั้งไม่ได้ลงทุนอะไรให้เงินงอกเงยอีก พุดง่าย ๆ ว่าเป็นคนที่ใช้เงินแบบมีรายได้ทางเดียว จึงไม่สามารถเพิ่มพูนเงินออมให้เร็วขึ้นได้ คนยุคนี้ต้องสร้างรายได้มากกว่า 1 ทาง เพื่อขาดเมื่อเหลือไว้บ้าง การมีรายได้จากทางเดียวนั้นเสี่ยงเกินไป

3.ชอบทำเรื่องไร้สาระ-ไม่มีเป้าหมายในชีวิต นอกจากความขี้เกียจแล้ว ถ้ายังมีนิสัยชอบทำเรื่องไร้สาระ ไม่คิดคำนึงว่าในอนาคตจะเอาอย่างไรกับชีวิต ไม่คิดวางแผนเป้าหมายอะไร พอไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีแรงบันดาลใจอะไร ก็ใช้ชีวิตแบบไม่คำนึงถึงอนาคต เมื่ออยากได้อะไรก็ซื้อทันที ไม่รู้ตัวว่าอยากมีเงินเพื่ออะไรกันแน่ ในแต่ละเดือนไม่รู้เลยว่าเงินหายไปไหน ใช้อะไรไปบ้าง โดยสาเหตุหลักก็มาจากการไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติเลยทีเดียว

4.ชอบอดตาย-เสพติดชีวิตหรู สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ต้องมีก่อนใคร คอลเลกชั่นใหม่ของนาฬิกาหรือรองเท้าชื่อดังต้องเป็นเจ้าของให้ได้ แต่งตัวเรียบ ๆ มินิมอล แต่ทุกชิ้นต้องแบรนด์เนม สำหรับคนที่มีนิสัยชอบใช้ของแพงแบบไม่จำเป็น หลายคนก็มีนิสัยชอบอดไปด้วย เพราะถ้ามีของแพง ๆ เป็นเฟอร์นิเจอร์ของร่างกาย ก็ทำให้คนอื่นมองว่า “คนนี้รวย” ด้วยความที่แต่งตัวแพงมาก แต่ใครจะรู้ล่ะว่า คนที่ใช้ของแพง ๆ แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้บัตรเครดิตแบบโง่หัวไม่ขึ้น เพราะสินค้ามาใหม่ ถ้าซื้อได้ต้องสั่งจากเมืองนอกบ้าง ต้องสั่งซื้อก่อนใครบ้าง ซึ่งการใช้บัตรเครดิตก็สะดวกกว่าเป็นไหน ๆ เป็นผู้เสพติดความหรูแบบนี้ จะเงินเดือนเยอะแค่ไหน หรือจะพยายามเก็บเงินสักเท่าไร ถ้าใช้ชีวิตแพง ๆ ก็คงไม่เหลือให้รวยจริง ๆ ได้ ถ้าทำตัวรวยมักจะจน ถ้าทำตัวจนก็มักจะรวย

5.มีหนี้ไม่ยอมใช้-กอดหนี้ใหม่ไม่รู้จัก เมื่อมีหนี้ชอบใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแบบไม่จำเป็น ไม่คิดหน้าคิดหลัง ไม่วางแผนการใช้เงิน ไม่ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่ตั้งเป้าหมายในการออม ชอบใช้ของแพง กินอยู่แพง ก็ย่อมมีปัญหาการใช้เงินในอนาคตบ่อย ๆ เช่น บัตรเครดิต หรือการกดเงินสดจากบัตรเครดิตตลอด กอดหนี้ใหม่ไม่รู้จัก แต่แต่ละเดือนต้องหาเงินมาใช้หนี้เหล่านี้



เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครพนมบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่านครับ

ในคอลัมน์รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้จะขอสรุปประเด็นสำคัญ รายงานจากที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 ในเดือน มิถุนายน ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบดังนี้ ครับ

เรื่องที่ 1 ความคืบหน้ากรณี “ชุมนุมร้านอาหารแห่งประเทศไทย จำกัด” ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สหกรณ์ฯ มีเงินฝากกับชุมนุมร้านอาหารฯ จำนวนทั้งสิ้น 268,274,785.32 บาท และดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ จำนวน 12,834,662.21 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 99-5609-000-1 อัตราดอกเบี้ย 3.50% คงเหลือ 251,000,000.00 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 12,419,342.47 บาท
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 99-5611-000-2 อัตราดอกเบี้ย 1.50% คงเหลือ 17,274,785.32 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 415,319.74 บาท

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ รับทราบตามรายละเอียด และมอบนิติกรติดต่อเพื่อขอเจรจาหรือในการขอเงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับคืนโดยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะขอเข้าพบในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ประกอบด้วย

1. นายชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานฯ
2. นายมานัส บรรจงใหม่ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
3. นายวิทยา น้อยประเทศ รองประธานกรรมการฯ คนที่ 1
4. นายไพบุลย์ ปิ่นมังกร หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

หากมีผลการเจรจาเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบเดือนถัดไปครับ

เรื่องที่ 2 รายงานสถานะทางการเงิน

- ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกสามัญ จำนวน 11,236 คน ลดลงจากเดือนก่อน 38 คน และสมาชิกสมทบ จำนวน 1,325 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2 คน รวมปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,561 คน

- ทุนดำเนินงาน มี 8,243.98 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

1. เงินรับฝาก (ลดลง) 68.64 ล้านบาท
2. เงินกู้ยืม เพิ่มขึ้น 34.28 ล้านบาท
3. ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น 1.61 ล้านบาท
4. หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 2.05 ล้านบาท

- ด้านทางค่าใช้จ่ายของเงินทุน

1. สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 124.13 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 13.57 ล้านบาท
2. เงินฝากสหกรณ์อื่น (ลดลง) 0.50 ล้านบาท
3. เงินให้สมาชิกกู้ เพิ่มขึ้น 21.39 ล้านบาท
4. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ (ลดลง) 3.45 ล้านบาท
5. สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 4.04 ล้านบาท

*****เป็นผลทำให้มีกำไรสุทธิ จำนวน 88.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 19.12 ล้านบาท ทำให้เดือนนี้สหกรณ์มีกำไรมากกว่าปกติครับ**

เรื่องที่ 3 รายงานความคืบหน้ากรณี “สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด” ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ฯ มียอดเงินฝากกับ สค.นพเก้ารวมใจ จำกัด เป็นเงินจำนวน 113,000,000.00 บาท และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 7,694,894.52 บาท (ดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)

สหกรณ์ฯ ได้มอบให้สำนักงานพิทักษ์สิทธิหนี้ความ รายงานความคืบหน้า กรณีสหกรณ์ฯ ดำเนินคดีแพ่งกับ สค.นพเก้ารวมใจ จำกัด โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้อง จำนวน 120,694,894.52 บาท (เงินต้น 113,000,000.00 บาท ดอกเบี้ย 7,694,894.52 บาท) ซึ่งศาลนัดพิจารณาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. **สรุปความได้ว่า** จำเลยได้แต่งตั้งทนายความมาศาล ขอเลื่อนคดี และขอไกล่เกลี่ยศาลอนุญาตให้ไกล่เกลี่ยและเลื่อนคดีไปเพื่อไกล่เกลี่ยและยื่นคำให้การในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ รับทราบและมอบนิติกรติดตามและรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป และกรณี **“สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด”** สหกรณ์ฯ มียอดเงินฝากกับ สค.คลองจั่น จำกัด เป็นเงินจำนวน 268,245,497.82 บาท ไม่มีดอกเบี้ยค้างรับ สค.คลองจั่น จำกัด จะชำระเงินตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราร้อยละ 3.19 ของยอดเงินที่ขอชำระครั้งแรก ดังนั้น สหกรณ์ฯ จะได้รับคืนเงินตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 3 เป็นเงินจำนวน 9,252,845.35 บาท (290,057,847.98 x 3.19%) ปรากฏว่าสหกรณ์ฯ ได้รับเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้วครับ **ซึ่งเป็นข่าวดีให้กับสมาชิกนะครับ**

เรื่องที่ 4 เรื่อง อนุมัติให้ดำเนินคดีคณะกรรมการชุดที่ 52 ประจำปี 2554 ที่อนุมัตินำเงินไปฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด จนทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหาย

ข้อมูล จากคำสั่งนายทะเบียนที่ นบ.7/2560 เรื่องให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แก้ไขข้อบกพร่อง ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 นำเงินไปฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด จำนวน 150,000,000 บาท และไม่สามารถถอนเงินฝากที่เหลือคืนได้ เป็นต้นเงิน 113,000,000 บาท และดอกเบี้ยค้างรับจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้

แอดวงสินเชื่อ

นายวิทยา น้อยประเทศ
081-778-2596



คุยในเรื่องสหภาพสหกรณ์วงในสหกรณ์ฯ

สวัสดิ์ครับในแอดวงสินเชื่อ ยังคงมีความเชื่อว่าหนี้สินนั้น ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกันกับหนี้สิน และหนี้สินก็มีใช้สิ่งเลวร้าย แต่ถ้าใช้เป็นด้านบวกแล้ว จะเป็นแรงผลักดันในการสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้แน่นอน ถ้าสมาชิกมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีเหตุมีผล มีแนวคิดต่อการใช้จ่ายที่คุ้มค่า มีเป้าหมายว่าจะใช้แล้วมาตรวจทานการดำเนินชีวิตของสมาชิกและครอบครัวสูงขึ้น

การจัดหาเงินรายได้เข้าสู่สหกรณ์ในปี 2560

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 58 ได้บริหารจัดการหารายได้เข้าสู่สหกรณ์ฯ ในปี 2560 มีผลงานได้เป็นรายได้คืนสู่สหกรณ์ฯ ได้มากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา โดยมีการกระทำเกิดเป็นรายได้ดังนี้

1. ได้เงินดอกเบี้ยร้อยละ 6.0 จากการให้บริการสินเชื่อเงินกู้ในสัญญาเงินกู้แบบต่างๆ ตามระยะเวลาที่ผ่านมา
2. เงินคงเหลือคืนจากเงินกู้ดอกเบี้ยสูง โดยคณะกรรมการได้เสาะหาแหล่ง/สถาบันเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไปปลดชำระหนี้ดอกเบี้ยสูงออก จากดอกเบี้ยสูงได้ลดลงจากเดิมแค่ 0.5-1.0 บาท เงินกู้จำนวนเป็นร้อยละ ล้านบาทก็จะมีเงินคืนเป็นรายได้มากเช่นกัน
3. เงินรายได้จากการขายหรือการให้เช่าแปลงที่ดินของสหกรณ์ฯ โดยมีการนำเอาที่ดินไปทำให้เกิดรายได้ ตามมติมอบหมายที่ให้จัดการนำขาย หรือเช่า เกิดผลเป็นรายได้คืนกลับสู่สหกรณ์ฯ และสมาชิกต่อไป

การจัดประชุมสัมมนาและการประชุมใหญ่วิสามัญผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560

ปี 2560 นี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้จัดขึ้นในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเตรียมตัวรับความรู้ในเรื่องสถานการณ์สหกรณ์ฯ ความรู้ด้านกฎหมาย และแนวทางในการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ต่อไป

ในการเดินทางสหกรณ์ฯ ได้จัดรถบัสปรับอากาศ และทำประกันคุ้มครองให้ 1,000,000 บาทต่อท่าน ทั้งงานปาร์ตี้ยามค่ำคืนจะย้อนไปสู่งานธัม “วันวานยังหวานอยู่” ร่วมสนุกสนานกัน

อย่างเต็มที่ครับ

เปิดฝากเงินสมาชิกบัญชีฝากแบบ "เพิ่มทรัพย์" ดอกเบี้ยสูง 3% เวลาฝาก 24 เดือน

เชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝาก "เพิ่มทรัพย์" ดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ฝากประจำ 24 งวด (เดือน)

วงเงินฝาก	ระยะเวลา 24 งวด (เดือน)
	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี
ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20,000 / เดือน	3.0 บาท / ปี

แนวปฏิบัติ

1. สมาชิกนำเงินส่งฝากเองเท่าๆ กัน ประจำทุกเดือนจนครบตามเวลา 24 งวด (เดือน) อัตราดอกเบี้ย 3.0 บาท/ปี
2. ถ้ามีการเบิกถอนเงินจากบัญชีก่อนครบกำหนดเวลาสหกรณ์ฯ จะปรับดอกเบี้ยให้เท่าเงินฝากสะสมทรัพย์ร้อยละ 1.50 บาท/ปี
3. แจ้งให้ตัดเงินฝากเข้าบัญชี สมาชิกแจ้งอนุญาตให้สหกรณ์ฯ ตัดเงินได้รายเดือน นำฝากเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติได้ในทุกๆ งวด จนครบเวลา

สหกรณ์ประกาศขายที่ดิน

ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี คดีศาลแขวงนนทบุรี หมายเลขคดีแดงที่ พบ.3807/255

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำเนาโฉนดที่จะขาย โฉนดเลขที่ 84268 เลขที่ดิน 865 หน้าสำรวจ 2299 ตำบลท่าทราย (บางธรรมิ) อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ตามโฉนด 48 ตารางวา

สภาพที่ดิน มีสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการขายด้วย

โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีจะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำเนาโฉนดในคดีนี้ ตามคำสั่งศาลรวม 6 นัด นัดที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2560, นัดที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2560, นัดที่ 3 วันที่ 5 ตุลาคม 2560, นัดที่ 4 วันที่ 25 ตุลาคม 2560, นัดที่ 5 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560, นัดที่ 6 วันที่ 7 ธันวาคม 2560

ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คดีศาลจังหวัดนนทบุรี หมายเลขคดีแดงที่ พบ.2589/2554



ศึกษานห้สิน หนีผ่อนได้

นายรังสิมันต์ ยาละ 086-319-5725

6 วัสดุสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคราฟ

ฉบับที่แล้ว ผมได้พูดถึงเรื่อง เงินที่มีการนำไปฝากไว้ที่ สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด จำนวน 113 ล้าน และ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ได้มีมติตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีความซับซ้อนพอสมควร ความคืบหน้าจะ มารายงานให้เพื่อนสมาชิกทราบเป็นระยะนะครับ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการชุดที่ 58 ชุดปัจจุบัน ทั้งหมด 14 คน ได้เดินทางไปศาลอาญาตามหมายนัด ของศาลเพื่อเจรจาเรื่องที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีจำกัด ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับคณะกรรมการชุดที่ 52 จำนวน 12 คน ในเรื่องความผิดจากกรณีแชร์ลอตเตอรี่ ในส่วนของคดีอาญา ซึ่ง ศาลได้ให้นำรายละเอียดข้อมูลไปนำเสนอสมาชิกในที่ประชุมผู้แทน สมาชิก วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก การประชุมครั้งนี้ถือว่าสำคัญมากครับ ก็อยากเน้นย้ำกับท่านผู้แทน สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อตัดสินใจ วาระสำคัญเกี่ยวกับสหกรณ์ของเราเนะครับ

ในส่วนของการติดตามหนี้สิน ทางคณะทำงานก็ได้ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ตามรายงาน ของผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังนี้ครับ ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แยกเป็นประเภท ดังนี้

1. ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี จำนวน 58 ราย
2. ลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 226 ราย
3. ลูกหนี้พ้นจากสมาชิก (ไม่มีหุ้น) จำนวน 701 ราย

จากข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีจำกัด ของเราปัจจุบันมีสมาชิก 12,561 คน มีเพื่อนสมาชิกของเรา ที่ผิดนัดชำระหนี้ จำนวนถึง 985 ราย เป็นตัวเลขที่สูงมากครับ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ได้มีมติให้นำข้อมูลและมีมาตรการ ดำเนินการกับสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ กับเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้ค้ำประกัน ดังนั้นสมาชิกที่ได้รับจดหมาย ติดตามหนี้จากสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน ขอให้ท่าน ติดตามสหกรณ์ฯ โดยด่วนนะครับ เพราะถ้าเรื่องยังไม่ได้ส่งไปเข้า กระบวนการของศาล เรายังสามารถพูดคุยกันได้ ทั้งการประนอม หนี้ หรือขยายงวดการชำระหนี้ ลดค่าวงในการส่งลง เพื่อให้ สมาชิกอยู่ได้ครับ

ในรอบปีบัญชี 2560 เราสามารถติดตามหนี้ได้มากขึ้น หลังจากสหกรณ์ฯ มีมาตรการต่าง ๆ ออกมา เราได้รับการชำระ หนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานนะครับ พบกันฉบับหน้า

สวัสดิ์ศรีครับ

รายงานการติดตามหนี้สินประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ลูกหนี้ชำระหนี้ทั้งหมด จำนวน 352 ราย	ได้รับชำระหนี้เป็นเงินจำนวน	2,895,114.34 บาท
(สมาชิกที่มีมติให้ออกจากสมาชิกและนำหุ้นชำระหนี้จำนวน 11 ราย	เป็นเงินจำนวน	1,512,990.00 บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้		4,408,104.34 บาท

สรุปในการติดตามหนี้สินเดือนพฤษภาคม 2560	เป็นเงินจำนวน	4,408,104.34 บาท
---	---------------	------------------

รายงานการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2559-พฤษภาคม 2560	เป็นเงินจำนวน	44,935,608.19 บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้		44,935,608.19 บาท



นายดนตรี จิตตะวิกุล 086-785-5382

สวัสดิ์ศรีรับ สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รัก เคารพทุกท่าน

ฉบับนี้ ผมผู้เขียนมุมนานาญ ขออนุญาตตอบคำถามสมาชิกหลาย ๆ ท่านที่ถามมาทั้งทางโทรศัพท์และสอบถามเมื่อพบหน้ากัน ถึงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ผมในฐานะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ คนหนึ่งในชุดที่ 58 คงต้องตอบคำถามให้สมาชิกได้ทราบข้อเท็จจริงบ้างตามสมควร ในคำถามหลัก ๆ ดังนี้

- 1) **ผู้ถาม :** เตี้ยวันนี้สหกรณ์คุณหนู มีโครงการจัดนำเที่ยวแล้วหรือ ไปที่ไหนบ้าง ไม่เห็นรู้เลย ฯลฯ
- 2) **ผู้ถาม :** เรื่องสหกรณ์เคสสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด เป็นมาอย่างไร มีผลกระทบต่อสหกรณ์คุณหนูหรือไม่อย่างไร ฯลฯ

ผมขอตอบคำถามเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน ดังนี้ครับ

เรื่องแรก เรื่องการจัดนำเที่ยวหรือทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัดและคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ชุดที่ 58 ไม่มีโครงการดำเนินการรับที่จะมีก็คือโครงการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560 ผู้แทนสมาชิกที่กำหนดจัดในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ครับ (จัดประชุมเฉพาะผู้แทนสมาชิกเท่านั้น) ส่วนที่มีข่าวว่าจัดไปทัศนศึกษาเมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดจันทบุรี นั้นเป็นการจัดโดยกลุ่มชมรมผู้สูงอายุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ที่รวมตัวกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความสมัครใจ ไม่เกี่ยวกับสหกรณ์คุณหนูครับ ในทัศนะส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่ได้เห็นสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มบ้านนาญ ได้มีโอกาสรวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ใครเป็นผู้จัดไม่สำคัญ ขอให้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างมิตรภาพ ส่งเสริมให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานและมีความสุขก็ทำเกิดครับ ครั้งแรกผมกับผู้ช่วยสม จงถาวร ก็ลงชื่อร่วมกิจกรรมด้วยแต่เนื่องจากติดภารกิจที่ต้องไปตรวจสอบที่ดินและทำนิติกรรมให้เพื่อนสมาชิกที่จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิเลยต้องขอลอนตัว เสียตายครับ ทราบว่าสมาชิกทุก

คนสนุกลิ้มรอยยิ้มที่เดียว ไว้โอกาสหน้าคงได้ร่วมกิจกรรมครับ **เรื่องที่สอง** เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสหกรณ์เคสสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด ที่หลายท่านให้ความสนใจสอบถามมา ผมขอสรุปแบบกระชับๆ ดังนี้

ความเป็นมา : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด โดยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 โดยมีคุณเอนก นิยมเทศ เป็นประธานกรรมการ ได้นำเงินไปฝากเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 จำนวน 150 ล้าน ต่อมาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 53,54,55 โดยมีคุณบัณฑิตย์ กองกุล เป็นประธานกรรมการ ได้เข้ามาบริหารงานต่อโดยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและเรียกเงินคืนกลับมาได้ จำนวน 37 ล้าน ยังคงเหลือเงินต้นที่ฝากไว้อีกจำนวน 113 ล้าน หลังจากนั้นสหกรณ์นพเก้าฯ เริ่มผิมนัดไม่ชำระต้นและดอกเบี้ยตามกำหนด คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 56 (บัณฑิตย์ กองกุล เป็นประธาน) ได้พยายามเจรจาต่อรอง เช่น เรียกให้นำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ก็ไม่เป็นผล จนคณะกรรมการชุดที่ 56 ได้มีมติให้ฟ้องดำเนินคดีไว้ก่อนหมดวาระ ต่อมาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 57 โดยมี ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย เป็นประธาน ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหา จนในที่สุดได้มีมติฟ้องสหกรณ์เคสสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด ในคดีอาญา และคดีแพ่งเรียกทรัพย์สิน (เรื่องอยู่ในระหว่างดำเนินการของศาล)

เหตุสำคัญ คือ นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งที่ สสพ.2 32/2560 สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สั่งเลิกสหกรณ์เคสสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด ในที่สุด พร้อมทั้งสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ทบ.7/2560 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ให้คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด แก้ไขข้อบกพร่อง โดยให้ตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง หาผู้กระทำผิด และรายงานผลการดำเนินงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบทุกเดือน จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 (ชุดปัจจุบัน) ได้พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำสั่งนายทะเบียนอย่างรอบคอบรัดกุมและเป็นธรรมทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกอย่างดีที่สุดครับ

ผลกระทบ : เมื่อสหกรณ์เคสสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด ถูกสั่งเลิกเงินต้นของสหกรณ์คุณหนูที่ฝากไว้ยังเหลืออยู่จำนวน 113 ล้าน พร้อมดอกเบี้ยค้างรับอีกประมาณ



ข่าว จาก สมาคมสถาปนิกฯ

สผ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สสอ. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252
 นายบังเอิญ อิมจิตร 089-798-3046

สวัสดิ์ศรีครับ ท่านสมาชิกสถาปนิกสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนทบุรี ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกี่ยวกับสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของสถาปนิกฯ ต่อได้ครับ

สมาชิกเสียโอกาส เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาปนิกฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 มีมติให้สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกจำนวน 16 ราย สาเหตุจากการขาดส่งเงินสงเคราะห์รายศพติดต่อกัน 3 ครั้ง จนออกหนังสือเตือนทวงถามตามข้อบังคับ ทำให้สมาชิกสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกลงเสียโอกาสที่จะช่วยเหลือเพื่อนครูและครอบครัวสมาชิกเองครับ

สมาชิกรายใดเสียชีวิตลง หากมีภาวะผูกพันทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนทบุรี จำกัด ทางสมาคมสถาปนิกฯ จะต้องนำเงินบางส่วนไปชำระหนี้ตามจำนวนที่สมาชิกได้ทำธุรกรรมทางการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนที่เหลือหลังจากหักชำระหนี้แล้วสมาคมจะจ่ายเงินให้แก่ทายาทที่ผู้เสียชีวิตระบุไว้ต่อไป

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงินใหม่ทางสมาคมสถาปนิกฯ จึงมีการยกเลิกการออกไปเสร็จเรียกเก็บเงิน เพราะในใบเสร็จของสหกรณ์ฯ มียอดชำระของสมาคมฯ แสดงบนใบเสร็จแล้ว (ส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิตจะแนบไปพร้อมกับใบเสร็จสหกรณ์ฯ) จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกทราบ

หน้าที่ของสมาชิกที่ต้องปฏิบัติ

1. ระบุชื่อผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์ไว้ในใบสมัครให้ชัดเจน
2. ถ้าจะเปลี่ยนตัวผู้จัดการศพ หรือผู้รับผลประโยชน์จะดำเนินการไม่ได้ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับสมาคมฯ ให้ชัดเจน
3. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรับทราบการดำเนินงานกิจการสมาคมฯ
4. ออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
5. จ่ายเงินสงเคราะห์ทุกครั้ง เมื่อสมาชิกอื่นเสียชีวิต
6. แจ้งให้สมาคมฯ ทราบทุกครั้ง เมื่อย้ายที่อยู่ หรือลาออกจากสหกรณ์ฯ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสมาคมสถาปนิกฯ ชุดที่ 13 ประจำปี 2560 ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมต่างๆ ดังนี้



นายนรากร ไหลหรั่ง
นายกสมาคมฯ



นายปัญญา เนื่องอุทธิ
รองนายกสมาคมฯ



นายวิวัฒน์ กองแกน
กรรมการ



นายโสภณ บัวลอย
กรรมการ



นายวรรณสูตร พันธุ์มะเกียรติ
กรรมการ



นายโกศล จิตตยะโสธร
กรรมการ



ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี
กรรมการ



นายรังสิมันต์ ยาละ
กรรมการและเหรัญญิก



นายวันชัย ศรีเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ



นายวิทยา น้อยประเทศ
นายทะเบียน

1.ข่าวจากสมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี **ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560-วันที่ 28 กรกฎาคม 2560** ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทร. 02-969-8201-2 ต่อ 221

สมาชิก สสอ. และ สส.ชสอ. ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพ

ปี 2560 ถ้าเสียชีวิตระหว่างนี้ ทางสมาคมจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพในทุกกรณี

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนทบุรี จำกัด ชั้น 2

โทร. 02-969-8841, 02-9698201- 2 (ติดต่อ สสอ., สส.ชสอ. ต่อ 221) (ติดต่อสมาคมสถาปนิกฯครุฑนทบุรี ต่อ 132)



สวัสดิ์ครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จำกัด ทุกท่าน

สำหรับวารสารฉบับนี้ จะมีเนื้อหาด้านข่าวสารต่าง ๆ ที่นำออกไปให้สมาชิกได้อ่าน และรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ รวมอยู่ด้วยครับ ส่วนรูปแบบการนำเสนอโดยสรุปใจความที่สำคัญให้กระชับเข้าใจง่าย รวมถึงการให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ อีกด้วย

สุดท้ายผมหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการติดต่อระหว่างมวลสมาชิกสหกรณ์ฯ นะครับ และผมขอตอบคำถามให้กับสมาชิกที่ได้สอบถามกันเข้ามาмаากดังนี้

1 ถาม

สวัสดิ์ครับ คิฉันขอสอบถามกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการมาติดต่อที่สหกรณ์ฯ

>> ตอบ

สวัสดิ์ครับ ทายาทจะต้องมาแจ้งที่สหกรณ์ไม่เกินกำหนดระยะ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์ ซึ่งเอกสารประกอบมีดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ตาย
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย (ประทับตราตาย)
- หนังสือรับรองการตายที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลออกให้
- หนังสือลงรับประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ถ้ามี)
- หนังสือใบแจ้งการตาย (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชนของทายาท
- สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีฯ)

หมายเหตุ : เอกสารทุกอย่างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ใช้ทั้งหมด 4 ชุด หรือหลักฐานเอกสารที่สหกรณ์ฯ ต้องการ

2 ถาม

สวัสดิ์ครับ การแจ้งย้ายที่อยู่ในการส่งจดหมายต่างๆ ในการขอรับข่าวสารจากสหกรณ์ฯ จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ?

>> ตอบ

สวัสดิ์ครับ ให้สมาชิกมาติดต่อขอรับแบบฟอร์ม เขียนคำร้องเพื่อกรอกข้อมูลใหม่ให้เป็นปัจจุบันครับ พร้อมระบุเรื่องที่ต้องการจะแจ้งไว้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ครับ

3 ถาม

สวัสดิ์ครับ ปีนี้จะมีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญและสมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 เมื่อไร และที่ไหนคะ?

>> ตอบ

สวัสดิ์ครับ การประชุมใหญ่วิสามัญและการสมมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2560 ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก หากท่านใดมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามได้ที่คุณสุธัญญา ใจอยู่ หรือโทร. 02-9698201-2, 02-5254270-2 ต่อ 333, 128

4 ถาม

คิฉันจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ยังคงติดค้างประกันเพื่อนอยู่ จะลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ไหมคะ?

>> ตอบ

สวัสดิ์ครับ ถ้าท่านสมาชิกยังติดค้างประกันอยู่ไม่สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ครับ สมาชิกจะต้องแจ้งเปลี่ยนผู้ค้ำประกันก่อน แบบฟอร์มการเปลี่ยนผู้ค้ำประกันสมาชิกสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ เพื่อขอใบเปลี่ยนผู้ค้ำประกันได้ทุกวันทำการครับ

5 ถาม

สวัสดิ์ครับ ผมได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วมีความประสงค์จะขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่มีกำหนดการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ?

>> ตอบ

สวัสดิ์ครับ สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไปแล้ว จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันที่ลาออกจกสหกรณ์ฯ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่มีความเห็นชอบให้เปิดรับกรณีพิเศษในโอกาสสำคัญ แต่สมาชิกผู้นั้นจะต้องลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน

ต่อจากหน้า 6

ที่ดินที่จะขาย

แปลงที่ 1 ที่ดินโฉนดเลขที่ 19172 เลขที่ดิน 518 หน้าสำรวจ 728 ตำบลห่อหมก (ขุนจำ) อำเภอบางไทร (เสนาน้อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ตามโฉนด 3 งาน 96 ตารางวา

แปลงที่ 2 ที่ดินโฉนดเลขที่ 19199 เลขที่ดิน 540 หน้าสำรวจ 733 ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ตามโฉนด 4 ตารางวา

สภาพที่ดิน ว่างเปล่า

โดยเจ้าหน้าที่บังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะขายทอดตลาดที่ดินในคดีนี้ ตามคำสั่งศาลรวม 6 นัด นัดที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2560, นัดที่ 2 วันที่ 7 กันยายน 2560, นัดที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2560, นัดที่ 4 วันที่ 19 ตุลาคม 2560, นัดที่ 5 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560, นัดที่ 6 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หากสมาชิกท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกฎหมาย ชั้น 3 โทร.02-5254270-2, 02-9698201-2 ต่อ 227 เบอร์มือถือ 085-3360303
LINE ID : 02-969-8200

ต่อจากหน้า 8

7 ล้าน (รวมทั้งสิ้นประมาณ 120 ล้าน) แนนอนสหกรณ์ฯ ครุภัณฑ์ยอมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถูกตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญในสิ้นปีทางบัญชีนี้ทันที แต่จะเป็นจำนวนเท่าไรจำนวนกี่ปีนั้น ต้องคอยติดตามต่อไป

สำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการชุดที่ 58 (ชุดปัจจุบัน) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ทันทีโดยเร่งด่วน ตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้มีผลกระทบต่อสหกรณ์และสมาชิกลดน้อยที่สุด ดังนี้

1)ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และรายงานผลให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบตามคำสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2)ดำเนินการขอผ่อนผันการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด ไปยังอธิบดีตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านหัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ไปแล้ว

ผลการพิจารณาเป็นอย่างไรจะรายงานให้สมาชิกทราบต่อไปครับ

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

ต่อจากหน้า 9

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือนมิถุนายน 2560 มีจำนวน 7 ราย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	40-50ปี สหกรณ์ฯ	สม.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1.	นายคงศักดิ์ สุขนารอด	45 ปี	เลือดออกในสมอง	60,000	261,585	-	-
2.	นายณรงค์ เขียววรไพ	59 ปี	กล้ามเนื้อหัวใจทะลุ	120,000	261,558	-	-
3.	นางลัดดา รัชยาภิวัดน์กุล	78 ปี	ตายโดยธรรมชาติ	150,000	261,219	-	-
4.	นางชนิดา ทับทิมทอง	64 ปี	เบาหวาน	ลาออก	261,191	-	-
5.	นางรณิดา ปานอำพันธ์	56 ปี	มะเร็งลำไส้	50,000	261,162	-	-
6.	นายปัญญา ปานะถึก	77 ปี	มะเร็งกล่องเสียง	สมทบ	261,134	-	-



วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานสหกรณ์ฯ และนายมานัส บรรจงใหม่ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ไปร่วมงานรดน้ำศพ คุณทัศนีย์ ถาวรกันต์ บุตรสาวนายวิทยา ถาวรกันต์ อดีตกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุภัณฑ์ฯ จำกัด ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์



นายธนสาร รมยะพันธ์
089-890-9946

ประกาศการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ และสิ้นนาพู่แทนสมาชิก

ประจำปี 2560
ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26-27 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก



วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ดร.ชูชาติ กาญจนธนะชัย ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้เข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา ที่ปรึกษาทิตติศักดิ์ นายก อบจ. นนทบุรี พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ เพื่อรายงานสภาวะของสหกรณ์ฯ ถึง ปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ การเตรียมการประชุมผู้แทนสมาชิกปลายเดือน สิงหาคมนี้ สหกรณ์ฯ ต้องขอขอบคุณท่านแทนสมาชิก มา ณ โอกาสนี้ครับ



ดร.ชูชาติ กาญจนธนะชัย ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร เข้าพบที่ปรึกษาทิตติศักดิ์ นายก อบจ. นายปรเมศร์ อินทรชุนนุ้ม เพื่อร่วมแสดงความยินดีที่ท่านได้รับความไว้วางใจได้เป็นรองประธานชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือโอกาสปรึกษาปัญหาด้าน กฎหมาย ต้องขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ ครับ



วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด นำโดย ดร.ชูชาติ กาญจนธนะชัย ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดงานอภิธรรมศพคุณพ่อบุญมี ทับเกร็ด คุณพ่อ ผอ.พูน มาศ ทับเกร็ด กรรมการสหกรณ์ฯ ณ วัดปรมัยยิกาวาส อำเภอปากเกร็ด ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด
ชุดที่ 58 ประจำปี 2560

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด
บรรณาธิการ	ดร.ชูชาติ กาญจนธนะชัย นายมานัส บวรจใหม่
กองบรรณาธิการ	ดร.ฉัตรชัย อารามคารบุรี นายวิฑูรย์ น้อยประเทศ นายบังเอิญ อัมจิตร นายสงบ สลีน นายวิวัฒน์ กองแทน นายโสภณ บัวลอบ นายธนสาร รมยะพันธ์ นางพูนมาศ ทับเกร็ด นายรังสิมันต์ บาละ นายคนตรี จิตตะวิกุล นายสม จงถาวร นายวิชัย ทับคล้าย นายฉันทิชย์ ศรีทอง

ชุดที่ 58 ประจำปี 2560 ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2560
www.ntbcoop.com



สหกรณ์ครุพนนท์
มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจให้บริการ
email : ntbcoop@hotmail.co.th

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด
เลขที่ 776 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com
ฝ่ายสินเชื่อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303 สมาคมมอบนภิงสงเคราะห์ โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841
Fax : 0-2969-8200 , LINE ID : 02-969-8200 , E-mail : ntbcoop@hotmail.com
Facebook : http://www.ntbcoop.com